

การให้บริการด้านสินเชื่อ

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

สมาชิก

ลำดับ	สมาชิก	สิทธิกู้	ส่งชำระ	การค้ำประกัน
1	ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างบำนาญรายเดือน	ไม่เกิน 2 เท่าของ เงินได้รายเดือน	ภายใน 12 งวด	กรณีจำนวนเงินที่กู้้น้อยกว่ามูลค่าหุ้น - ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อยหนึ่งคน วงเงินค้ำประกัน = มูลค่าหุ้นของผู้กู้ และผู้ค้ำประกันรวมกันต้องไม่น้อยกว่า จำนวนเงินที่กู้
2	โอนย้ายหน่วยงาน ลาออกจากราชการ			

หมายเหตุ

- เมื่อชำระสัญญาเดิมครบ 4 งวดแล้ว สามารถกู้สัญญาใหม่ได้ (กู้พ้นยอด)
- กรณีที่ชำระเงินกู้สามัญครบ 2 งวดแล้ว จึงจะสามารถยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้

สมาชิกสมทบ

ลำดับ	สมาชิกสมทบ	สิทธิกู้	ส่งชำระ	การค้ำประกัน
1	พนง.ราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อดีตข้าราชการหรือ ลูกจ้าง สังกัดกรมปศุสัตว์ *** ได้รับเงินได้รายเดือน จากกรมปศุสัตว์ ***	ไม่เกิน 2 เท่าของ เงินได้รายเดือน	ภายใน 12 งวด	กรณีจำนวนเงินที่กู้้น้อยกว่ามูลค่าหุ้น - ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อยหนึ่งคน วงเงินค้ำประกัน = มูลค่าหุ้นของผู้กู้ และผู้ค้ำประกันรวมกันต้องไม่น้อยกว่า จำนวนเงินที่กู้
2	บุตร คู่สมรส บิดาหรือ มารดาของสมาชิก *** ไม่ได้รับเงินได้ราย เดือนจากกรมปศุสัตว์ ***			

หมายเหตุ

- จำนวนเงินกู้ทุกประเภทต้องไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้น
- เมื่อชำระสัญญาเดิมครบ 4 งวดแล้ว สามารถกู้สัญญาใหม่ได้ (กู้พ้นยอด)
- กรณีที่ชำระเงินกู้สามัญครบ 2 งวดแล้ว จึงจะสามารถยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน วงเงินหมุนเวียน (ผ่านระบบ ATM)

(สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีมูลค่าหุ้นสะสมมากกว่าวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน)

สมาชิก

ลำดับ	สมาชิก	สิทธิกู้	ส่งชำระ
1	ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน	ไม่เกิน 2 เท่าของ เงินได้รายเดือน	ภายใน 12 งวด
2	โอนย้ายหน่วยงาน ลาออกจากราชการ		

สมาชิกสมทบ

ลำดับ	สมาชิกสมทบ	สิทธิกู้	ส่งชำระ
1	พณ.ราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อดีตข้าราชการหรือลูกจ้าง สังกัด กรมปศุสัตว์ *** ได้รับเงินได้รายเดือนจาก กรมปศุสัตว์ ***	ไม่เกิน 2 เท่าของ เงินได้รายเดือน	ภายใน 12 งวด
2	บุตร คู่สมรส บิดาหรือมารดาของ สมาชิก *** ไม่ได้รับเงินได้รายเดือนจาก กรมปศุสัตว์ ***		

หมายเหตุ จำนวนเงินกู้ทุกประเภทต้องไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้น

เงินกู้สามัญ

สมาชิก

ลำดับ	สมาชิก	สิทธิกู้ (วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท)	ส่งชำระ	การค้ำประกัน (ใช้บุคคลค้ำประกัน หรือบุคคลค้ำประกันร่วมกับ การทำประกันชีวิตหรือฌาปนกิจ)
1	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ - ลูกจ้างประจำ - ข้าราชการบำนาญ - ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน - โอนย้ายหน่วยงาน (ชำระเงินผ่านหน่วยงานต้นสังกัด) 	<p>1. ระยะเวลาเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป</p> <p>1) อายุราชการไม่ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 20 เท่าของเงินได้รายเดือน</p> <p>2) อายุราชการ 5 ปี ไม่ถึง 10 ปี กู้ได้ไม่เกิน 30 เท่าของเงินได้รายเดือน</p> <p>3) อายุราชการ 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือน</p> <p>2. เงื่อนไข</p> <p>1) การกู้เงินสามัญต้องมีมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 10% ของจำนวนเงินกู้</p> <p>2) หลังจากหักชำระค่าหุ้นและเงินกู้แล้ว ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท</p> <p>3) กู้เงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป ต้องใช้เอกสารเครดิตบูโรประกอบการพิจารณา</p> <p>4) การกู้สัญญาใหม่ได้ ต้องส่งชำระครบ 7 งวดแล้ว (กู้พันทยอด)</p> <p>5) ส่งชำระครบ 2 งวดแล้ว สามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้</p>	<p>ภายใน 120 งวด อายุไม่เกิน 70 ปี</p> <p>ภายใน 150 งวด อายุไม่เกิน 70 ปี</p> <p><u>เลือกแบบการผ่อนชำระ</u></p> <p>1. แบบงวดคงต้น (จำนวนเงินต้นเท่ากันทุกงวด + ดอกเบี้ย) หรือ</p> <p>2. แบบงวดคงยอด (จำนวนเงินต้น + ดอกเบี้ย เท่ากันทุกงวด)</p>	<p>1. ผู้ที่มีระยะเวลาการทำงานได้สิทธิรับเงินบำเหน็จ</p> <p>แนวทางที่ 1 ใช้บุคคลค้ำประกัน การค้ำประกัน กู้เงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ใช้ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน</p> <p>แนวทางที่ 2 ใช้บุคคลค้ำประกันร่วมกับการจัดทำ ฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.รท./สสน.ชสอ.) การค้ำประกัน</p> <p>1. กู้เงินไม่เกิน 750,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน + 1 สมาคม</p> <p>2. กู้เงินเกิน 750,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน + 2 สมาคม</p> <p>แนวทางที่ 3 ใช้บุคคลค้ำประกันร่วมกับการจัดทำประกันชีวิต การค้ำประกัน</p> <p>1. กู้เงินไม่เกิน 800,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน ร่วมกับการจัดทำประกันชีวิต</p> <p>2. กู้เงินเกิน 800,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน ร่วมกับการจัดทำประกันชีวิต</p> <p>3. กู้เงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท ใช้ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน ร่วมกับการจัดทำประกันชีวิต</p> <p>4. กู้เงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท ใช้ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน ร่วมกับการจัดทำประกันชีวิต</p> <p>แนวทางที่ 4 ใช้บุคคลค้ำประกันร่วมกับการจัดทำประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ำประกัน</p> <p>1. กู้เงินตั้งแต่ 1 - 3 ล้านบาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน ร่วมกับการจัดทำประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ำประกัน</p> <p>สิทธิการค้ำประกัน</p> <p>1. ผู้ค้ำประกัน ที่มีระยะเวลาการทำงานได้สิทธิรับเงินบำเหน็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สิทธิค้ำประกัน 20 เท่าของเงินได้รายเดือน <p>2. ผู้ค้ำประกัน ที่มีระยะเวลาการทำงานยังไม่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สิทธิค้ำประกัน 10 เท่าของเงินได้รายเดือน <p>2. ผู้ที่มีระยะเวลาการทำงานยังไม่ได้สิทธิรับเงินบำเหน็จ ต้องใช้ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน ร่วมกับการทำประกันภัยผู้ค้ำประกัน</p>

เงินกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้นหรือมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์

ลำดับ	ประเภทสมาชิก	สิทธิกู้	ส่งชำระ	หมายเหตุ
1	สมาชิก 1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน 2. โอนย้ายหน่วยงาน ลาออกจากราชการ] ไม่เกินร้อยละ 90% ของ มูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากที่ มีอยู่ในสหกรณ์]	180 งวด] 1. ชำระสัญญาเดิม ครบ 7 งวดแล้ว สามารถกู้ สัญญาใหม่ได้ (กู้พ้นยอด) 2. ชำระเงินกู้สามัญ ครบ 2 งวดแล้ว สามารถยื่นกู้เงิน เพื่อเหตุฉุกเฉินได้
2	สมาชิกสมทบ 1. พนง.ราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อดีตข้าราชการหรือลูกจ้าง สังกัดกรมปศุสัตว์ *** ได้รับเงินได้รายเดือนจากกรมปศุสัตว์ *** 2. บุตร คู่สมรส บิดาหรือมารดาของสมาชิก *** ไม่ได้รับเงินได้รายเดือนจากกรมปศุสัตว์ ***		50 งวด	

เลือกแบบการผ่อนชำระ

1. แบบงวดคงต้น (จำนวนเงินต้นเท่ากันทุกงวด + ดอกเบี้ย) หรือ
2. แบบงวดคงยอด (จำนวนเงินต้น + ดอกเบี้ย เท่ากันทุกงวด) หรือ
3. แบบชำระเฉพาะดอกเบี้ย ทั้งนี้ ต้องชำระเงินกู้สัญญานั้นให้เสร็จสิ้น ภายใน 150 งวด

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ

ลำดับ	ประเภทเงินกู้	สิทธิกู้	ส่งชำระ	การค้ำประกัน
1	เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาสำหรับสมาชิก - ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน	1. ระยะเวลาเป็นสมาชิก 1) เป็นสมาชิก 13 เดือน ไม่ถึง 36 เดือน วงเงิน 50,000 บาท 2) เป็นสมาชิก 36 เดือนขึ้นไป วงเงิน 100,000 บาท 2. เงื่อนไข - หลังจากหักชำระค่าหุ้นและเงินกู้แล้ว ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท	50 งวด	ใช้สมาชิกค้ำประกัน 1 คน
2	เงินกู้สามัญเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก ประเภทสินเชื่อ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย, รถจักรยานยนต์, หนี้สินอื่นๆ ที่เกิดจากสถาบันการเงิน - ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ	1. ระยะเวลาเป็นสมาชิก 36 เดือนขึ้นไป วงเงิน 1 ล้านบาท 2. เงื่อนไข - หลังจากหักชำระค่าหุ้นและเงินกู้แล้ว ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท	120 งวด	ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน ร่วมกับการทำประกัน ชีวิตและประกันภัยผู้ค้ำ ประกัน

เลือกแบบการผ่อนชำระ

1. แบบงวดคงต้น (จำนวนเงินต้นเท่ากันทุกงวด + ดอกเบี้ย) หรือ
2. แบบงวดคงยอด (จำนวนเงินต้น + ดอกเบี้ย เท่ากันทุกงวด)